

Số: 137/GDĐT-CM

TP. Thái Nguyên, ngày 19 tháng 02 năm 2021

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và THCS; Chủ các nhóm trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Căn cứ Công văn số 558/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán 2021;

Căn cứ Công văn số 236/SGDĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 427/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ Báo cáo số 56/BC-BCĐ ngày 18/02/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Thái Nguyên về việc báo cáo nhanh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, tiểu học và THCS; Chủ các nhóm trẻ mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thực hiện các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị; không tổ chức các hoạt động gặp mặt đầu Xuân, du xuân, lễ hội; hạn chế tập trung đông người.

2. Các nhà trường triển khai, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc đeo khẩu trang theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế.

3. Hiệu trưởng các nhà trường; Chủ các nhóm trẻ mầm non tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh về hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi theo Công văn số 897/BYT-MT ngày 07/02/2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

4. Hiệu trưởng các nhà trường; Chủ các nhóm trẻ mầm non phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh để quản lý học sinh, nắm bắt thông tin kịp

thời diễn biến dịch bệnh, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh học sinh; giữa nhà trường với BCD phòng chống dịch các cấp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. Khuyến nghị phụ huynh không nên cho học sinh ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, thực hiện yêu cầu 5K, đồng thời nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

5. Các nhà trường quán triệt về việc nhận thức và trách nhiệm, thẩm quyền của CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh khi tiếp nhận hoặc chia sẻ các văn bản, đặc biệt là các văn bản từ các nguồn không chính thống được chia sẻ trên mạng.

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường, Chủ các nhóm trẻ mầm non nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CM.



TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Quốc Hòa